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“ดาว์พงษ”์เล็งหาปลัดศธ.คนใหม่ สเปกเป็นคนเก่ง-ดี-มีคุณธร-
ม-อาวุโส ยันเม.ย.ยังไม่ตั้งใครนอกจากมาแบบพิสดาร
ศธ.รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคสช. ปฏิรูประบบบริหารในภูมิภาค
เผยเบื้องต้นกลุ่มรอดูท่าทีมีเยอะมาก หวั่นกลุ่มอำนาจเก่ากลับมาเป็นใหญ่ใน
กศจ. ห่วงครูเก่งได้เป็นกรรมการ กศจ.แล้วจะเหลิงในอำนาจ

วันนี้(29มี.ค.)พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ใช้อำนาจตามาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 ปฏิรูปการบริหารราชการของศธ.ในภูมิภาค นั้น
จากนี้จะมีการจัดวางระบบต่าง ๆ ใหม่ และจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของศธ. โดยในอีก 6
เดือนข้างหน้าจะมีผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เกษียณอายุราชการ 2 คน คือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.
และน.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งตอนนี้ตนกำลังมองอยู่ว่า
ใครจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม เข้ามารับหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะตำแหน่งปลัด ศธ. ซึ่งก็ต้องวัดกันที่ฝีมือ
ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และอาวุโส โดยจะมีการจัดว่างเก้าอี้กันใหม่
แต่ยืนยันว่าเมษายนนี้จะยังไม่มี นอกจากจะมีโผล่มาแบบพิสดาร

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ. ฐานะโฆษก ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้
ศธ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งของหัวหน้า คสช.ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ สายด่วน
1579 ซึ่งเบื้องต้นพบว่า มีทั้งเสียงต่อต้านและสนับสนุนคำสั่งดังกล่าว แต่เสียงส่วนใหญ่ยังค่อนข้างเป็นกลาง คือ
ไม่คัดค้านและไม่สนับสนุนเหมือนกำลังรอดูท่าทีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามในการแสดงความคิดเห็นก็มีการตั้งข้อสังเกต
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น โดยเฉพาะความกังวลว่า คนที่เคยเล่นการเมืองครู
หรือคนที่เคยมีประวัติไม่ค่อยโปร่งใสหรือมีปัญหาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งถูกยุบเลิกไปหมดแล้วตามคำสั่งหัวหน้าคสช.จะกลับเข้ามามีบทบาทในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศ
จ.)อีก และ ประเด็นว่า การเอาครูดี สอนเก่งมาเป็นกรรมการ กศจ.จะทำให้ครูเหล่านั้นเหลิงได้
เพราะมีบทเรียนที่ผ่านมาให้เห็นแล้ว เป็นต้น

“จากประเด็นและข้อกังวลต่าง ๆ ที่มีการเสนอเข้ามา ศธ.จะรับฟังและรวบรวม
เพื่อประมวลเสนอต่อรมว.ศธ. เพื่อพิจารณา
อย่างไรก็ตามในประเด็นที่มีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ กศจ. นั้น
ศธ.ได้มีการตั้งทำงานเพื่อกลั่นกรองรายชื่อที่จะเสนอขึ้นมาให้ รมว.ศธ.แต่งตั้งอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วง
และในสัปดาห์หน้า รมว.ศธ.จะประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งจะมีการทำความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ในการบริหารของ กศจ.ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานด้วย”
รองปลัดศธ.กล่าวและว่า ขณะนี้ ศธ.ก็ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป ทั้งทางเว็บไซต์
สายด่วนศธ.และได้เปิดหน้าเพจเฟซบุ๊ก “การบริหารงานบุคคลและการขับเคลื่อนการทำงานของ ศธ.ตามคำสั่ง
คสช.” เป็นอีกช่องทางในการรับความเห็นด้วย

https://www.facebook.com/การบริหารงานบุคคลและการขับเคลื่อนการทำงานของ-ศธ-ตามคำสั่ง-คสช-1719221574965496/
https://www.facebook.com/การบริหารงานบุคคลและการขับเคลื่อนการทำงานของ-ศธ-ตามคำสั่ง-คสช-1719221574965496/
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